



เอกสารข่าว

คณะกรรมการการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานการประชุม



คณะอนุกรรมการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. และจากการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมามีได้รับฟังความคิดเห็นจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และได้รับทราบข้อมูลว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติทั้งการส่งเสริม การพัฒนา และกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยเป็นการนำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. (ของ พม.) มาประกอบการพิจารณาการจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย

โดยคณะอนุกรรมการเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีความสำคัญต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐหรือภาคส่วนอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้เชิญผู้แทนจากภาคประชาสังคม ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มูลนิธิสืบสานวัฒนธรรม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และผู้แทนจากวิทยาลัยนวัตกรรมการสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต มาให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ต่อที่ประชุม ซึ่งผู้แทนจากภาคประชาสังคมมีความเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเสรีภาพในการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม องค์กร หรือหมู่คณะ และมีวัตถุประสงค์ เนื้อหา ในการควบคุม กำกับ การดำเนินงานของกลุ่มองค์กรจากภาคประชาสังคมมากกว่าการส่งเสริมและสนับสนุนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้การรับรองไว้ รวมทั้งมีการกำหนดบทบัญญัติที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีการใช้ดุลพินิจมากเกินไป จึงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และเห็นควรนำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. (ฉบับประชาชน และฉบับของ พม.) มาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะมีสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ไปยังรัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไป

